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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  3  ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันศุกร์ที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา  14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
3. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  2 
4. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
5. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
6. นางสาวเกวลิน  ชัยวัฒนากุลวานิช สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
7. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
8. นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
9. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
10. นายดำรงพล  กล้าจริง  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
11. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
12. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขียว 
13. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
14. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
15. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
16. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
17. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
18. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
19. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
20. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
21. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
22. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
23. นางกาญจนา ชื่นจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
24. นายรุจาพงษ์ สิริเศรษฐานันท์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
25. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
26. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
27. นายรณชัย  นามวิจิตร  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
28. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
29. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
30. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
31. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
32. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
33. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
34. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 

/35. นายสถาพร... 
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35. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม   
1. ลาป่วย 
    ไม่มี 
2. ลากิจ 
1. นายวรวุฒ ิ จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม  

    ไม่มี 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายอร่าม  โล่ห์วีระ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
2. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายไถง  ครอบบัวบาน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายพิชัย  พรหมผุย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายอดุลย์ ชูยะชัย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายวัลลภ  ไชยคาน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายสมชัย ทองคำ   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
9. นางทองคูณ  หาญเวช   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันท์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11. นางมณีรัตน์  ชีวะไพบูลย์  ผู้อำนวยการกองคลัง  
12. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นายวายุ  วัฒโน   แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. พ.จ.อ.สวสัดิ์ จำนงค์ชอบ  รกท. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นางจันทร์ทิพ  วงศ์ฮาด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางสมหมาย แถวโสภา  รกท. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17. นายสังเวียน งาหัตถี   แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
18. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวอุลัยวรรณ  สำราญสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
21. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
22. พ.จ.อ.วรรลพ  แสนแก้ว  หัวหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
23. นางสาวอัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
24. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
25. นางสุมาลี  ภโูสภา   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
26. นางสาวนิตยา บุญขุนทด  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
27. นางวันเพ็ญ ปลูกชาลี   หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ 
29. นางสาวพรศรี ไสยาสน์  รกน. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

/30. นายกฤษดา... 
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30. นายกฤษดา  เริงชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
31. นางวราพร  หน่ายครบุรี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
32. นางลัดดาวรรณ  เบาสันเทียะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. จ่าเอกปรีชา  มะลิดา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. นางสาวยุพา  พินนอก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางอรพันธ์  บุญเรือง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. จ่าสิบเอกเกรียงไกร  แต่งเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวนันทิดา  ประชากูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
10. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางสาวชุติมา  หาญเวช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางอัมรี  ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายภัทรกร  ประสพผล   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15. นางสาวสุขฤทัย  ลาวิชัย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นางสุภาภรณ์  สลิดกุล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17. นายไชยวัฒน์  สภุาพงษ์  พนักงานขับรถยนต์ 
18. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูมิ  คนงาน 
19. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
20. นางเดือนเพ็ญ  เนตรพล  คนงาน 
21. นายสมรรถชัย จิตตะรักษ์  คนงาน 
22. นายศิรสิทธิ์  จันทสังข์  คนงาน 
23. นางสาวนาริน  หาญพยัคฆ์  คนงาน 
24. นายอรรถดิษฐ์  จันตะเสน    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
25. นางสาวขวัญศิริ  ชาติสีหราช  นักศึกษาฝึกงาน 
26. นายพีรพัฒน์  จำเริญจิตร  นักศึกษาฝึกงาน 
27. นางสาวนลยา บัวแก้ว  นักศึกษาฝึกงาน 
ผู้ขอเข้าร่วมประชุม 
1. นายศุภกร  ผดุงขวัญ   ประชาชน 
เริ่มประชุมเวลา    14.45 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ               
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะผู้บริหาร     
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.45 น.  
วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                
สมัยสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที ่3 ประจำปี พ.ศ.2566  

/ใน... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 

ในวันศุกร์ที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้ ได้
มีการบันทึกเสียงไว้เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอคอนสวรรค์  
เขต 2 ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้                  
ขอเรียนเชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วม              
รับฟังการประชุมทุกท่านครับ บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว วันนี้               
เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3 ประจำปี                   
พ.ศ.2566 ครับ ขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไปเลยนะครับ 
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี 1 สมาชิกลา  
1. ขอลาป่วย จำนวน - คน ไม่มีนะครับ 
2. ลากิจ 1 คน 
1. นายวรวุฒิ  จิตร์จันทึก  อ.บ้านเขว้า เขต  2    
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี  2   
1. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญ
ท่านเลขาฯ อ่านคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับ  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1821/2566 
เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
เพ่ือให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35/3 วรรคสอง และ
มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งนาย
อดุลย์ ชูยะชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566       
สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอร่าม  โล่ห์วีระ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
เชิญท่านอดุลย์ ชูยะชัย แนะนำตัวต่อสภาแห่งนี้ครับ ขอเชิญครับ 
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นายอดุลย์ ชูยะชัย 
ที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
ระเบียบวาระท่ี  2 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมอดุลย์           
ชูยะชัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผมเป็น
อตีดประธานชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยภูมิ และทำ
หน้าที่รับใช้ประชาชนทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข รักษาความ
สงบเรียบร้อยในฝ่ายท้องที่ เป็นกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน 23 ปี และ
ท่านนายกฯ ได้มอบหมายงานให้ผมเป็นผู้ประสานงานท้องที่กับ
ท่านกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านและงานอ่ืน ๆ ขอบคุณครับ 
ครับ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ขอแสงดความยินดี
กับท่านด้วยนะครับ 
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2                  
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ มีไหมครับ  
ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
2567ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ  เชิญท่านนายกครับ 
ในวาระนี้ ขอมอบให้ท่านสุวิทย์ ธาระรูป เป็นคนกล่าวแทนครับ 
 
เชิญท่านพลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู้บริหาร  ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนท่านนายกฯ ผมขอมอบให้คุณ
ไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมินะครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบ 
ให้อ่านญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ 
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และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร จำนวน 794,622,149.99 บาท              
1.1.2  เงินสะสม จำนวน 739,253,211.39   บาท   
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 135,975,442.67 บาท   
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน 15  โครงการ รวม 111,684,150.00  บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้ โดยยังไม่ ได้ก่อหนี้ ผูกพัน จำนวน                
52  โครงการ รวม 15,088,457.00 บาท   
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 300,361,887.02 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2 .1  ราย รั บ จ ริ ง  จ ำน วน  9 8 0 ,4 6 8 ,7 6 0 .3 4  บ าท 
ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จำนวน 31,607,061.22  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน  
327,045.25  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 3,090,241.32 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  475,740.06  บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน  1,193,160.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน  426,543,512.49  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน  517,232,000.00  บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน   
144,909,787.33  บาท 
2 .3  รายจ่ าย จริ ง  จ ำน วน  7 6 2 ,2 7 9 ,2 6 8 .6 7  บ าท  
ประกอบด้วย   
งบกลาง จำนวน  96,788,463.34 บาท 
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง,  
เงินเดือนฝ่ายการเมือง) จำนวน  468,698,527.30 บาท 
งบ ด ำเนิ น งาน  (ค่ าต อบ แท น  ใช้ ส อยแ ละวั ส ดุ  แ ล ะค่ า
สาธารณูปโภค) 
จำนวน   158,111,139.03  บาท 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน
38,681,139.00 บาท 
2 .4  รายจ่ ายที่ จ่ ายจาก เงิน อุดหนุ นที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ จำนวน  107,922,328.33   บาท     
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2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่   
จำนวน  6,000,000.00  บาท  
3. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
หลักการ 
3.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 
1,240,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)  
แยกเป็น 
3.1.1 รายได้จัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น 46,612,200 บาท 
ประกอบด้วย 
-  หมวดภาษีอากร ได้แก่ ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ
และภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน จำนวนทั้งสิ้น 
39,000,000 บาท   
-  ห มวดค่ าธ รรม เนี ย ม  ค่ าป รับ  แล ะ ใบ อนุ ญ าต  ได้ แก่  
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม, ค่าปรับผิดสัญญาและ
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จำนวนทั้งสิ้น 
1,972,200 บาท   
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน และดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 3,630,000 บาท    
-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าจำหน่ายแบบแปลน เงินที่มีผู้
อุทิศให้ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น จำนวนทั้งสิ้น 810,000 บาท     
-  หมวดรายได้จากทุน ได้แก่ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 
1,200,000 บาท 
3.1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 466,500,000 บาท แยกเป็น  
หมวดภาษีจัดสรร ได้แก่   
-  ภ าษี และค่ าธ รรม เนี ยมรถยนต์ ห รื อล้ อ เลื่ อน  จ ำนวน 
220,000,000 บาท 
-  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ  จำนวน 170,000,000 บาท 
-  ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร ร้อยละ 5 จำนวน 75,000,000 บาท 
-  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 1,500,000 บาท  
3.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสิ้น 726,887,800 บาท  แยกเป็น   
-  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
จำนวน 105,000,000 บาท 
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- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา จำนวน 
2,077,700 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 429,712,100 บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) จำนวน 6,108,000 บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 79,990,000 บาท 
- เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
สถานีอนามัยถ่ายโอน จำนวน 104,000,000 บาท 
3.2 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยอด
รวมทั้งสิ้น 1,240,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน
บาทถ้วน) ประกอบด้วย 
(1)  งบกลาง   จำนวน   111,907,918  บาท   
(2)  งบบุคลากร จำนวน   590,187,662  บาท   
(3)  งบดำเนินงานจำนวน  327,943,680  บาท   
(4)  งบลงทุน จำนวน   209,960,740  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
ก.  ด้านบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 187,323,220  บาท 
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม  40,688,300  บาท   
ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  553,515,022  บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม  117,425,000 บาท   
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม  7,309,600  บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม  2,219,700  บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม   
9,939,000  บาท 
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม       
7,740,100  บาท 
ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    
176,462,240  บาท 
2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม  25,469,900 บาท 
ง. ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม  111,907,918  บาท 
เหตุผล เพ่ือใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้
วางแผนไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตลอดปี งบประมาณ  พ .ศ .2567  จึ งเสนอร่างข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือให้สภา 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ขั้นตอนวาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ 
ก่อนที่ท่านสมาชิกจะเริ่มอภิปราย  เชิญท่านเลขา อ่านระเบียบที่
เกี่ยวข้องครับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2565   
ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระ รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่งให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้   
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านชาญรณงค์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ                
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2567 ะครับ หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วประมาณ 2 อาทิตย์นะครับ 
ก็เห็นในหลายส่วนที่มีความสำคัญสิ่งที่ผมจะอภิปรายนะครับ            
หรือนำเรียนให้สภาได้ทราบที่มองเห็นที่เป็นรูปธรรมต้องขอบคุณ               
ฝ่ายบริหารนะครับ  ที่ เล็งเห็นถึงโครงสร้างที่ต่อไปนี้นะครับ                
ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นต่อไปนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
ก็คงจะได้เป็นเอกเทศในเรื่องทดสอบวัสดุทางการก่อสร้าง หลาย
ต่อหลายครั้งครับที่ได้คุยกับ ผอ.กองช่างและช่างนะครับ ว่าการ
ทำงานไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสะพาน
หินคลุกลุกรังสิ่งต่าง ๆ ตรงนี้นะครับ จะต้องอาศัยโยธาและ               
ผังเมืองนะครับ เป็นผู้ทดสอบ ซึ่งระยะในการทดสอบทราบว่าทั้ง
จังหวัดชัยภูมิครับ ทั้ง 16 อำเภอ มีหลายร้อย อบต. ก็มาที่เดียว
ครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ ทางกองช่างได้เสนอกับฝ่ายบริหาร
ว่าถ้าเรามีของเราเอง วิศวะซึ่งมีความรู้ความสามารถและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีนะครับ ถ้าเรามีของเราเอง               
เราจะไม่ต้องไปอาศัยที่อ่ืนนะครับ เพ่ือที่จะเข้าคิว ถ้ามีของเราเอง
ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน โดยเฉพาะนะครับ การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 16 อำเภอ 36 เขต ถามว่าแต่ละ 
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ความต้องการของพ่ีน้องไม่เท่ากัน บางทีบางครั้งงบประมาณก็เข้า
มาล่าช้าส่วนหนึ่งนะครับ การที่เบิกจ่ายงบประมาณก็ล่าช้าติด
เพราะว่าต้องรอผลทดสอบ ต้องรอและก็ต้องรอนะครับ ในการ
เสนอในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็น ผอ.กองช่างนะครับ                
ที่เสนอให้กับฝ่ายบริหารพิจารณา และขอบคุณล่วงหน้าให้กับ
เพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับ ใน 36 คน 36 เขต นี้ว่าถ้ามีการ
ก่อสร้างสถานที่ทดสอบนะครับ ทดสอบวัสดุไม่ว่าจะเป็นที่ผม
แนะนำเรียนมาแล้ว หินคลุกก็ดีนะครับ ลูกรังก็ดีและส่วนหนึ่ง            
นะครับ เราไม่ต้องไปรอคิวนี่แหละครับ การบริหารจัดการที่เป็น
เอกเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ และส่วนต่าง ๆ 
ต่อไปในอนาคตหากมีการบริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับแล้ว            
นะครับ ก็จะมีรายได้เข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ               
อีกต่อไป ซึ่งจะนำมาพัฒนาให้กับพ่ีน้องหลาย ๆ พ้ืนที่ใน 36 เขต 
16 อำเภอของเรา เพ่ือที่จะทำเป็นงบประมาณในครั้งต่อ ๆ ไป              
ก็คงจะรบกวนเวลาเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าแอร์จะเสียนะครับ  มัน
ร้อนก็คงจะนำเรียนในที่ประชุมนะครับ สำหรับญัตติแรกในการรับ
ร่างในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับก่อนที่
จะรับหลักการในวาระแรกนะครับ เชิญท่านสุรพลครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะผู้บริหารนะครับ  ท่านรองทั้ ง 3 ท่านนะครับ           
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล ชาญตะคุ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอหนองบัวระเหว
ครับท่านประธานที่เคารพครับ สำหรับญัตตินี้นะครับ การพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นะครับ ที่ทางท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอญัตติเพ่ือ ให้สภาได้พิจารณา       
ในวันนี้นะครับ ซึ่งต้องยอมรับว่านะครับการจัดทำงบประมาณ      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ในแต่ละปีนั้นนะครับ             
มีข้อจำกัดจริง ๆ นะครับ อย่างดูในรายการงบประมาณนะครับ           
ที่ทางคณะผู้บริหารได้จัดทำแล้วก็ตั้งขึ้นในปีนี้นะครับ ก็ดู ๆ นะครับ 
ก็มีงบในการที่จะไปพัฒนาจริง ๆ อยู่ไม่เยอะนะครับ จากงบ 
1,200 กว่าล้านนี้นะครับ ซึ่งมีงบประมาณที่จะไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและพัฒนาเป็นโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ นะครับ 
ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นประมาณ 150 กว่าล้านบาท
เองนะครับท่านประธานครับ แล้วอีกส่วนหนึ่ งนะครับ  ที่ เป็น
งบประมาณที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตั้งเป็น
งบกลางไว้นะครับ เกือบ 100 ล้านนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับ 
กระผมขอใคร่อภิปราย 

/เกี่ยวกับ... 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับงบประมาณที่จะเสนอให้สภาได้พิจารณาในครั้งนี้นะครับ
ต้องยอมรับนะครับ ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน 2 – 3                 
ปีที่ผ่านมาในยุคของท่านอร่าม โล่ห์วีระนะครับ โครงสร้างพ้ืนฐาน
เรื่องถนนแล้วก็เกี่ยวกับแหล่งน้ำนั้นนะครับ ก็ยังเป็นหัวใจหลัก
สำคัญของพ่ีน้องชาวจังหวัดชัยภูมินะครับ ที่ประสบกับปัญหา
เกี่ยวกับการสัญจรไปมาแล้วก็การใช้น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือ
การเกษตรนะครับ อันนี้คือผมมองดูแล้วว่าเป็นหัวใจหลักจริง ๆ 
นะครับ ในการที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นที่คาดหวัง
นะครับ ของพ่ีน้องประชาชนในการที่จะแก้ไขปัญหาและก็ทำ
แผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนนะ
ครับ ให้สำเร็จลุล่วงนะครับ แต่ก็เช่นกันครับที่ได้รับฟังเหตุผลนะ
ครับของทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร
แล้วก็เป็นที่ทราบกันในส่วนของเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านนะครับ ว่าถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นนะครับ             
ซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบท รพช. เดิมนะครับที่มี
ระยะทางที่จำนวนมากนะครับ  ไม่มีงบประมาณในการที่จะ
ซ่อมแซมบำรุงหรือดำเนินการก่อสร้างใหม่นะครับ ซึ่งแตกต่างกับ
ถนนในส่วนราชการที่เขามีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกรมทาง
หลวงหรือกรมทางหลวงชนบทนะครับ บางทีทำในเส้นเดียวนะ
ครับระยะเวลาที่พวกเราดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชน
มา 2 - 3 ปีทำ 3 ครั้งก็มีนะครับ ในบางเส้นนะครับ สังเกตุถนน
ของทางหลวงชนบทนะครับ จะดีนะครับ แล้วก็มีการดูแลซ่อมแซม
อยู่ตลอดผิดกันกับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมากเหลือเกิน 
ที่มีบางทีก็เป็นเขตติดต่อเป็นเส้นต่อกันก็มีนะครับ ทำให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้เปรียบเทียบว่าการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีที่มีกลุ่มพ่ีน้องประชาชนไม่เข้าใจนะครับ ในข้อจำกัดแล้วก็
เรื่องงบประมาณต่าง ๆ ทำให้เหมือนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ละเลยแล้วก็ไม่ให้ความสนใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง
ดังกล่าวนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพ่ือนสมาชิกแล้วก็คณะผู้บริหาร
ทุกคนพวกเราต้อง เห็นใจทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วก็เอาความจริงมาพูดกันว่าจะทำอย่างไรให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้เข้าใจในส่วนตรงนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับ 
ในส่วนที่จำเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะขจัดปัดเป่า
แก้ไขปัญหาได้บางส่วนนั้น ก็คือการใช้เครื่องจักรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนะครับ เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
ส่วนตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนะครับ ก็คงฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่าในส่วนของงบประมาณนะครับ ที่นอกเหนือจากเป็นแผนงาน
โครงการที่มันอยู่ในสายงานของงบกลางนั้นนะครับ ก็คงให้ท่านได้
พิจารณานะครับ ในส่วนที่จำเป็นและก็พ่ีน้องประชาชนได้ 
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เดือดร้อนจริง ๆ นะครับ ส่วนในส่วนของเขตอำเภอหนองบัวระ
เหวนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ที่ผมดูแผนงานโครงการใน
ส่วนของปีงบประมาณ 2567 นี้นะครับ ก็ได้มีการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองบัวระเหวกับอำเภอ
จัตุรัส ในสายเทศบาลหนองบัวระเหว เชื่อมตำบลส้มป่อย ด้วย
งบประมาณ 3 ล้านบาทนะครับ อันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ
นะครับ ทางคณะผู้บริหารท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ได้มองเห็นความสำคัญความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
เกี่ยวกับการสัญจรในสายทางเส้นดังกล่าวนะครับ แล้วอีกเรื่อง
หนึ่งที่ผมอยากฝากนะครับท่านประธานไปยังท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ว่าพ่ีน้องชาวอำเภอหนองบัวระเหวปีนี้นะครับ 
คิดว่าจะเจอปัญหาภัยแล้งอย่างมากนะครับ เพราะขณะนี้ข้าว         
ในนาหลายส่วนก็ได้ยืนแห้งตายหลายแปลงหลายตำบลนะครับ           
ที่เกิดขึ้นตรงนี้น้ำในเขื่อนโป่งขุนเพชรหรือเขื่อนที่กำลังก่อสร้าง
ดังกล่าว ตอนนี้ยังไม่มีน้ำเลยนะครับ  มีน้ำน้อยมากนะครับ           
ซึ่งปริมาณฝนนั้นก็น้อยนะครับ สิ่งนี้เองครับที่น่าจะเป็นภาระเป็น
ปัญหาที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ท่านจะต้อง
เจอในส่วนตรงนี้ในการขจัดปัดเป่าปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น
ข้างหน้านะครับ ผมนั้นอยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ พิจารณาโครงการที่จะนำน้ำนะครับ  จากอุทยาน
แห่งชาติไทรทองในส่วนตรงนี้ได้ลงมาเติมนะครับ ในบ่อกักเก็บ
หรือสระน้ำประจำหมู่บ้านต่าง ๆ และก็ประจำตำบล แล้วก็
เชื่อมต่อหลายตำบล ที่มีแผนงานโครงการที่ได้สำรวจไปแล้วนั้น 
นะครับ ว่าอยากให้ท่านได้ช่วยพิจารณาอย่างไรก็คงไม่ เกิน
ความสามารถในการที่จะจัดหางบประมาณในการที่จะช่วยเหลือ
โครงการดังกล่าวเพ่ิมเติมนะครับ ให้กับพ่ีน้องชาวอำเภอหนองบัว
ระเหว ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจะบรรเทาปัญหาภัยแล้งเกี่ยวกับ
น้ำอุปโภคคิดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน ผมนั้นจึงนำเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในข้อบัญญัติของปี 2567 ในส่วนตรงนี้
นะครับผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณา
ในโอกาสต่อไปนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ 
ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ท่านนายก                        
มีอะไรไหมครับ  
ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ต้องขออภัยท่านทั้งหลายเป็น
อย่างยิ่งเนื่องจากที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 2 เดือน ถ้าผมขอ
อนุญาตกระทรวงมหาดไทย และ กกต. เข้าไปบริหารกิจกรรม
ในทางการเมืองเพ่ือสร้างความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนในการ
เลือกตั้งและขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าเราวางตัวเป็นกลาง
เนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องอธิบายบอก 
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กับพ่ีน้องประชาชน ต้องยอมรับความจริงว่าการเมืองจังหวัด
ชัยภูมิผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ผมนี้มาใช้ชีวิตทางการเมือง
ตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกท่านทั้งหลายก็รู้จักผม
อย่างดี แล้วก็ผูกพันรักนับถือกันมาจนถึงปัจจุบันและในชีวิตนี้ผม   
มีความมั่นใจว่าตราบใดที่ยังมีกำลังวังชาไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ยังมีพลัง
ที่จะทำงานการเมืองได้ ผมก็จะทำงานการเมืองต่อไป ท่านทั้งหลาย
ครับต้องยอมรับความจริงว่าขณะที่มีคนแก่คนหนึ่งมายืนอยู่กับ
ท่านทั้งหลาย เรายอมรับความจริงไม่ว่าสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดของพวกเรา ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากแนวคิด
และอุดมการณ์ที่มีส่วนคล้ายกัน  จะเห็นได้ว่าในครั้งแรกที่มี               
การเลือกตั้งเข้ามา มีการเลือกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีความประสงค์ที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นร่วมกัน หลังจากนั้น เราทั้งหลายส่วนใหญ่ เราจับมั่นถือมั่น
กันดูแลกันอย่างดี เราเอาใจใส่ เราเข้าไปในพ้ืนที่แต่ละแห่งโดยผม
การทำงานไม่ได้คำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งผมก็ฟังจากท้ังเพ่ือน
สมาชิก ทั้งฝ่ายบริหารว่าในอดีตที่ผ่านมาก็มีปัญหาและมันไม่ใช่
ลักษณะเดียวกับที่ผมมาบริหาร ซึ่งผมก็เห็นใจแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
นี่ต้องยอมรับความจริงว่าการเสียสละ การยอมรับความจริงว่า
พวกเรามาจากพ้ืนฐานอันเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเห็น
อกเห็นใจ ผมเคยพูดกับท่านทั้งหลายว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็น
เรื่องเล็ก ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอเพียงแต่ให้พวกเรามีความผูกพันรักนับ
ถือกันโดยไม่ยึดถือทางการเมือง ต่างอุดมการณ์ต่างลัทธิที่                 
ต่างความคิดความอ่านทั้งหลายมาเป็นเส้นขีดแบ่งระหว่างฝ่าย
บริหารคือผมนายกและผู้บริหารทั้งหลายกับพวกท่านทั้งหลาย    
นี่คือสิ่งที่พวกเราเคยคุยกันมาพอสมควร ลำพังงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านทั้งหลายต้องยอมรับว่าระหว่าง         
ที่เราแบ่งข้อตกลงกันว่าท่านรับปากกับพ่ีน้องประชาชนมาท่าน
เป็นตัวแทนจากพ่ีน้องประชาชน ที่เขามีความคาดหวังว่าท่านจะ
ไปทำทุกอย่างตามที่ท่านทั้งหลายตบปากรับคำไว้นั้นส่วนหนึ่งส่วน
ของฝ่ายบริหารที่มีนโยบายที่จะจัดการบริหารทรัพยากรที่เกิด
ประโยชน์สู งสุดขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงบริบทของ                             
การบริหารในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมานั้น มันค่อนข้าง
ที่จะทราบอย่างชัดเจนว่าเรา มีผลงานที่จับต้องได้ อย่างเช่น                  
วันสองวัน ผมกำชับกองช่างว่าวันที่ 22 ที่จะถึง ผมในฐานะเป็น
รองป ระธานคณ ะกรรมการน้ ำแห่ งช าติ  ได้ รั บ เชิญ จาก
คณะกรรมการน้ำภาค 3 ให้ เข้าไปประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ผมกำชับกองช่างโดยให้คนของผมกำชับ
ว่างบประมาณห้าร้อยล้านบวก ห้าร้อยล้านบวกคือในส่วนของ
พวกเราตามปกติคนละกึ่งหนึ่ง มันก็ไม่พอที่จะไปดำเนินการให้เต็ม
พ้ืนที่ได้เพราะฉะนั้นในวันที่ 22 ที่ประชุมที่จะ 
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นำเอาเรื่องโครงการห้าร้อยล้านบวกนี้ เข้าไปในขณะเดียวกัน                             
เมื่อ 2 - 3 วัน ผมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องถนนหนทาง
มานั่งประชุมกันคุยกันว่าในกรณีที่เรารับภาระถ่ายโอนภารกิจถนน
มาจากกรมทางหลวงชนบทเสร็จแล้วพันเจ็ดร้อยกิโลเมตร เรามี
ข้อจำกัดมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานของถนนของกรม
ทางหลวงชนบทที่ถ่ายโอนภารกิจของเรา ถูกน้ำท่วมมา 2 ปีซ้อน
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีโรงงานน้ำตาลตั้งหลายโรงถนน
หนทางที่แบกรับน้ำหนักจากกระบวนการบรรทุกน้ำหนักเกินทำให้
ถนนเสียหายยับเยิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมขอจากรัฐบาลรักษาการ
ในขณะนี้ กับคนที่มีบุคคลที่ เกี่ยวข้องคือของบมาซ่อมถนน  
1,700 กิโลเมตร เป็นงบเหลือจ่ายประมาณสัก 300 ล้านบาท
ขณะนี้ให้คนของผมทำหนังสือด่วนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นี่คือ
เรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำ ในขณะเดียวกันจังหวัดชัยภูมิก็ไม่ได้
เพิกเฉยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                
กรมโยธาธิการและผังเมืองนำเงินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 - 4 โครงการเป็นเงินถึงห้าหกร้อยล้านบาท                 
ซึ่งขณะนี้คาดว่าน่าจะได้รับงบประมาณดังกล่าวนอกจากนั้น ยังมี
กรณีที่กรมโยธาธิการผังเมืองมาดำเนินการในเรื่องที่ติดพันมาจาก
งบประมาณปีที่ผ่านมาในหลายพ้ืนที่เช่นบึงชวน เช่นที่เขตอำเภอ
เมืองหนองตาดำ หรือที่อำเภอเทพสถิตบริเวณทางขึ้นป่าหินงาม
อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราจะทำทุกวิถีทางเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนอันหนึ่งที่อำเภอบ้านเขว้า ตำบลลุ่มลำชี เฉพาะ
พนังกั้นน้ำที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำพนังกั้นน้ำไว้ที่ตำบลลุ่มลำชี
โดยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อำเภอบ้านเขว้า 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อำเภอบ้านเขว้า นำผมไป
ดูข้อเท็จจริงก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตรงที่มีผนังกั้นน้ำสามารถที่จะ
ป้องกันไม่ให้ถนนนั้นมันขาด เพราะบริเวณถนนตรงนั้นขณะ          
ทีน่้ำท่วมมันถึงอกความสูงของน้ำ เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปดูเหตุการณ์
และทำหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปที่กรมโยธาและผังเมือง
เพ่ือนำเงินงบประมาณมาเกือบ 300 กว่าล้านบาท ถามท่าน สจ. 
อำเภอบ้านเขว้า สิ่งที่ท่าน สจ.จากอำเภอหนองบัวระเหวพูดเมื่อ
สักครู่ผมเข้าใจเป็นอย่างดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ประชุมร่วมกับ
ชลประทานที่อำเภอบ้านเขว้าได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนในเรื่องที่ท่าน
พูดมาข้อจำกัดของเราอยู่ที่เราเป็นองค์กรเล็ก ๆ ระดับจังหวัดเรา
ไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามโครงสร้างพ้ืนฐานตามที่ความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้  แต่เรามีความมั่นใจว่าภายใต้
ศั กยภ าพของการเป็ นน ายกองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด                                              
ที่ควบคุมฝ่ายบริหารให้นำพาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ของเรา ไปสู่เป้าหมายไปทางนั้นคือความตั้งใจของนายกองค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมยอมรับความจริงว่า
มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่
จะต้องทำแล้วสิ่งที่จะทำนั้นเป็นเรื่องของเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น ถนนจากคำปิง ถึงบ้านชวนไม่ต่ำกว่า          
28 ล้านนี่เป็นหนึ่งในประมาณ 10 รายการใหญ่ ๆ ที่ผมตั้งใจ                   
จะทำกระจายลงไปทุกอำเภอแหล่งท่องเที่ยวเมื่อสักครู่ผมไปที่                   
มอหินขาวกับผาหัวนาคจังหวัดไปดูโครงการพัฒนาตรงนี้มา                    
3 ครั้ง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมหารือที่มอหินขาว
เพ่ือเคาห์ดาวให้ทันปี ใหม่ ต้องใช้ เงินปรับปรุงห้ องน้ ำและ
สิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ผมว่าไม่ต่ำกว่าเอาตัวเลขกลม ๆ ชั่วคราว                            
ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท เสร็จแล้วก็มีปัญหาว่าทำไม่ได้เพราะจังหวัด
ไม่รู้จะไปเอาเงิน 5 ล้านมาจากไหนเมื่อสักครู่ ผมไปกับท่านสุวิทย์ 
ธาระรูป กับโยธาธิการและกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                
ผมคิดในใจว่าเงินงบประมาณ 5 ล้านบาท เท่ากับเงินที่ผมบริจาค
ให้เจ้าพ่อพญาแล แต่ละปีในอดีตที่ผ่านมาผมบอกว่าถ้าสมมุติ        
ว่าไม่ เอางบประมาณแผ่นดินมาทำ แต่ เป็น เงินบริจาคของ
ภาคเอกชนทำได้ไหม เมื่อสักครู่ถามท่านป่าไม้จังหวัดผู้ที่บันทึก
รายงานการประชุมบันทึกดี ๆ ผมถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้
คำตอบคือทำได้ถ้าไม่อิงกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
กรมป่าไม้และอุทยานอย่างไรก็ตามเนื่องจากถนนขึ้นที่ทุ่งกะมัง
ระยะทาง 20 กิโลเมตรก็ดี  บึ งละหานที่จะต้องใช้เงินหลาย                               
ร้อยล้านบาท ก็ดีซึ่งปีนี้ผมใช้เงินเหลือจ่ายเป็นเงิน 3 ล้านบาท   
จ้างสภามหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกแบบ 3 เฟส
เป็นเงิน 10 ล้านและดำเนินการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน                      
เมื่อสักครู่เห็นทางท่าน สจ.จัตุรัส ได้ปรารภกับคนใกล้ชิดของผมว่า
จะทำอย่างไรกับคน 5  ตำบล ที่รายรอบอยู่กับหนองละหาน                              
เขตชุ่มน้ำอันดับ 3 ของประเทศไทย มีพ้ืนที่สมัยก่อนตั้ง 30,000 
ไร่ ทั้งถนนหนทางที่เข้าไปก็จะเป็นศิลปกรรมบนผิวน้ำที่ยิ่งใหญ่
ของจังหวัดชัยภูมิ นี่มอหินขาว มาหนองละหาน น้ำตกไทรทอง  
ป่าหินงามกำลังตามมาเขาก็มาปรึกษา ผมว่าหลังจากที่ผมบริจาค
เงินส่วนตัวไปในกิจกรรมใดก็ตามแต่เช่นวันนี้เขาทาสีศาลากลาง 
ผมกไ็ปบอกเขาว่าให้ขึ้นป้ายว่านายอร่าม โล่ห์วีระ ผมถือว่าการปิด
ทองหลังพระผมทำมานานแล้วทำมาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่ม   เป็น สส.
นู้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ นี่มันกระจายอยู่ไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไปถึง
อำเภอคอนสารกำลังดูว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มันกระจายอยู่ในพ้ืนที่
อำเภอคอนสารจะทำอย่างไร เห็นหัวอกของเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มากระซิบผมทุกครั้งที่เข้าไปในเขต
อำเภอคอนสาร ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์จะต้องทำอย่างไร
ถนนที่ผมเคยผลักดัน ผมเคยหลงป่าในขณะที่เป็นเด็กเข้าไปใน
ตำบลซับสีทองแล้วไปหลงป่าออกมาไม่ได้ตั้งแต่ 07.00 น .            
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ไปจนถึง 6 โมงเย็น ปรากฏไปทะลุอยู่บ้านสระ อำเภอเกษตรสมบูรณ์  
ผมจึงรู้ว่าเกษตรสมบูรณ์กับชัยภูมิ พื้นที่ไม่ไกลกันนัก เพราะฉะนั้น
การผลักดันการก่อสร้างถนนลาดยางจากซับสีทองวันนี้ ทะลุไป
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ล่นระยะทางไป 40 กิโลเมตรเป็นถนนแห่ง
ความฝันของผม แล้วผมไม่ได้ภาคภูมิใจมากเท่าพ่ีน้องทั้งหลายเลย
เรามีความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะพ่ีน้องประชาชนมีส่วนผลักดัน
พวกเราเข้ามาทำงานในหน้าที่ เพราะฉะนั้นความเป็นธรรม
ทั้งหลายมันสามารถที่จะบอกเล่าเก้าสิบ และพร้อมที่จะจัดการ
ตามกำลังทรัพยากรที่เรามีอยู่ถ้าเหลือจากนั้นหากมีการจัดตั้ง
รัฐบาลสำเร็จ ผมกราบเรียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราทุก
เขตเลือกตั้งคงจะเป็นกำลังสำคัญในการชับพอร์ดโครงการต่าง ๆ
ของทางจังหวัดชัยภูมิรวมทั้งจังหวัดชัยภูมิที่มีความผูกพันธ์กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนท่าน
ทั้งหลายว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร                                   
ก็ตามแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ และแนวคิดร่วมกันในการ
สร้างสรรค์สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกันมาแต่ต้น ผมไม่
เคยคิดเป็นอย่างอ่ืนเลย ไม่เคยคิดเป็นอย่างอ่ืน เพราะว่าถือว่าเรื่อง
อย่างอ่ืนเรื่องเล็กการเมืองมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เพราะว่าเราสู้
ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน ผมสู้ทางการเมืองไม่ใช่แค่พ่ึงมาสู้        
แต่มันสู้มานานแล้ว และก็ยืนหยัดที่จะต่อสู้ทางการเมืองไม่ว่าจะ    
สถานการณ์ใดก็ตามแต่ ผมผ่านการเลือกตั้งมาแล้วอย่างโชคโชน
และเข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
อะไรก็ เป็นมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงอยากจะกราบเรียนท่าน
ทั้งหลายว่าบางอย่างเราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วบางอย่าง
จะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายท่านเอางบประมาณ
ไปครึ่งหนึ่งฝ่ายบริหารเอามาครึ่งหนึ่ง บางอย่างก็ไม่ใช่เฉพาะแค่
มอบหมายไปตามภารกิจที่เราตกลงกันไว้ แต่มันเอาไปมากกว่า     
นั้นอีก เพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารก็รอว่าถ้าเราได้รับ support จาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้เป้าหมายปลายทางของ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จ ขอบคุณครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านดำรงพล ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายดำรงพล  
กล้าจริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง 
เขต 6 ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ผมขอเสนอ               
ให้ปิดการอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่ งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ครับ  ขอผู้รับรองครับ  
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ผู้รับรองถูกต้องนะครับ สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสองของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม เมื่อสมาชิก
เห็นชอบให้ปิดการอภิปรายเพ่ือที่จะขอมติ ก็จะเชิญท่านเลขาฯ 
อ่านระเบียบที่เก่ียวข้องครับ  เชิญครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565   
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น
เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม  
ครับท่านเลขาฯ ได้อ่านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการที่จะรับ
หลักการในวาระแรกแล้วนะครับ ต่อไปประธานสภาจะขอมตินะครับ  
เชิญเลขาฯนับองค์ประชุมครับ ทั้งหมด 34 ท่าน รวมประธาน
และเลขาฯ ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ กรุณา              
ยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ  33 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใด            
ไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นว่างดออกเสียง 1 ท่าน 
สรุปมติเห็นชอบขั้นรับหลักการในวาระแรก 33 ท่าน มติเป็น
เอกฉันทน์ะครับ 
ครับต่อไปจะเป็นการกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรร่างข้อ
บัญญัตฯ ว่าเราจะกำหนดกี่คนนะครับ สักครู่นะครับ ก่อนที่เราจะ
กำหนดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้เลขาฯ อ่านระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกทราบก่อนครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2565   
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว      
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด ระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติที่ สภาท้องถิ่นกำหนด              
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 

/การ... 
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การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
ข้อ  103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ  
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น                  
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น          
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการ        
หรือพิจารณา สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  
ข้อ 105 ภายใต้ บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็น
แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
หนึ่งคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ     
เป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน  
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่น
ใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียน
หมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผล 
 

/การ... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

การเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนน
เลือกด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใด
เป็นคนจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอย่างเดียวกันมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดย
เขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวน ผู้ที่ถูก
เสนอชื่อหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะ
เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อตามลำดับหมายเลข 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียน
หมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ชอง แล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วย
ตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุม 
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39         
มาใช้บังคับโดย อนุโลม 
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน      
ช่วยตรวจนับคะแนน  
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้              
ผู้ได้คะแนนสูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับสลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี 
และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
ครับต่อไปเป็นการกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ นะครับ ว่าเราจะกำหนดจำนวนกี่คนนะครับ ให้ท่าน
สมาชิกเสนอครับ เชิญท่านวรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์ครับ 
ก ราบ เรี ย น ท่ าน ป ระธ าน ที่ เค า รพ  ท่ าน ค ณ ะผู้ บ ริ ห า ร                    
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม
นายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส เขต 1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 5 คน 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรอง คือ 
1. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย 
2. นายอธิชานนท์ มักขุนทด  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
 

/ท่าน... 
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นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
  
 
 
นายดำรงพล  กล้าจริง 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 

ท่านวรวิทย์ เสนอ 5 คนนะครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนเป็นอันว่าสภาของเรามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 5 คน ตามการเสนอของท่านวรวิทย์  
นะครับ เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่
เกินเจ็ดคน ถูกต้องนะครับ  ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เราจะเรียกทีละคนนะ
ครับ  อันนี้เป็นคนที่ 1 คนแรกนะครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
เชิญท่านชาญณรงค์ ครับ 
ก ราบ เรี ย น ท่ าน ป ระธ าน ที่ เค า รพ  ท่ าน ค ณ ะผู้ บ ริ ห า ร                    
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ  อำเภอภักดีชุมพล 
ขอเสนอท่ านดำรงพล  กล้ าจริ ง อำเภอเมือง เขต 6  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
คนที่ 1 ครับ ขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง คือ  
1. นายอลงกต  ลาสิทธิ์ 
2. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
เชิญท่านดำรงพล  กล้าจริง ผู้ที่ถูกเสนอว่าท่านยินดีรับไม่ครับ  
เชิญครับ 
กราบเรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
ท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายดำรงพล  กล้าจริง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง เขต 6  
ยินดีรับครับ 
ยินดีรับ ขอบคุณครับ มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ                  
มีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ เป็นอันว่าท่านดำรงพล ผู้ที่ถูกเสนอเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 
1 นะครับ ต่อไปขอคนที่ 2 นะครับ เรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เลยนะครับ เชิญท่านเอกพลครับ  
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร                    
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  อำเภอบำเหน็จณรงค์ เขต 2 ขอเสนอท่านนพกรณ์  
วัชรจำรูญ อำเภอแก้งคร้อ เขต 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

/เรื่อง... 



๒๑ 
 

 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายอลงกต  ลาสิทธิ์ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายอำนาจ  เรืองจินดา 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 ครับ ขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง คือ 
1. นายรณชัย  นามวิจิตร 
2. นายอำนาจ เรืองจินดา ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
ครับตอนนี้ท่านนายกมีภารกิจนะครับ ท่านได้มอบท่านรองฯ ไถง 
ครอบบัวบาน ได้เสนอญัตติต่าง ๆ แทนท่านนะครับ 
ขออนุญาตดำเนินการประชุมต่อนะครับ เป็นว่าตอนนี้ท่านเอกพล 
ได้เสนอท่านนพกรณ์ วัชรจำรูญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 2 ผู้รับรอง 2 ท่านคือ 
ท่านรณชัย นามวิจิตร ท่านอำนาจ เรืองจินดา  ผู้รับรอง 2 ท่าน
ถูกต้องนะครับ เชิญท่านนพกรณ์ วัชรจำรูญ ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ  
กราบเรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
ท่ านนายก ท่ านคณ ะผู้ บ ริห าร ท่ านหั วหน้ าส่ วนราชการ                      
เพ่ือน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนพกรณ์  วัชรจำรูญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ เขต 3  ยินดีรับครับ 
ยินดีรับนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืน
เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
เป็ น ว่ าที่ ป ระชุ มแห่ งนี้  ให้ ท่ านนพกรณ์  วั ช รจำรูญ  เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 นะครับ ต่อไปให้ท่านสมาชิก
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ เชิญครับ เชิญท่าน
อลงกต ครับ 
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านายก หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายอลงกต ลาสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอภูเขียว  เขต 2 
ขอเสนอท่านอำนาจ เรืองจินดา อำเภอเมือง เขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
คนที่  3  ครับ ขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง คือ 
1. นายดำรงพล  กล้าจริง 
2. นายวรวุฒิ ประภามลฑล ผู้รับรอง 2 ท่าน ถูกต้องนะครับ  
เชิญท่านอำนาจ เรืองจินดา ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ  
กราบเรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายอำนาจ เรืองจินดา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง เขต 1 ยินดีรับครับ 

 
/นายกฤษฎา... 



๒๒ 
 

นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นางกาญจนา ชื่นจิตร 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายชัยสากล  มาสิงห์ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายรณชัย  นามวิจิตร 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

ยินดีรับนะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
นอกจากท่านอำนาจ เรืองจินดา มีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ 
เป็นอันว่าท่านอำนาจ เรืองจินดา ได้รับเสนอเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 3 นะครับ ต่อไปให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 4 ครับ เชิญท่านกาญจนา ชื่นจิตร ครับ          
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้า               
ส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันกาญจนา ชื่นจิตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
เขต 1 ขอเสนอท่านชัยสากล มาสิงห์ อำเภอบ้านเขว้า เขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
คนที่ 4 ค่ะ ขอผู้รับรองค่ะ 
ผู้รับรอง คือ 
1. นายนพเดช ถ้ำแก้ว 
2. นายมนตรี  อินทรักษา  ผู้รับรอง 2 ท่าน ถูกต้องนะครับ 
เชิญท่านชัยสากล มาสิงห์ ยินดีรับหรือไม่ครับ  
กราบเรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับการ
ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายชัยสากล มาสิงห์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า เขต 1 ยินดีรับครับ 
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืนอีก
หรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งมีมติให้
ท่านชัยสากล มาสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4               
ต่อไปให้เพ่ือนสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ 
เชิญท่านรณชัย ครับ          
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายรณชัย นามวิจิตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอคอนสาร เขต 1 
ขอเสนอท่านเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช อำเภอเมือง เขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
คนที่ 5  ครับ ขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง คือ  
1. นางกาญจนา ชื่นจิตร 
2. นางสาววิเมลือง แก้วศิริ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
ต่อไปเชิญท่านเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช ครับ ยินดีรับหรือไม่ครับ 

/นางสาว... 



๒๓ 
 

นางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมปอง บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายมนตรี อินทรักษา 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                   
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ                  
ดิฉันนางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง เขต 2 ยินดีรับค่ะ 
ยินดีรับนะครับ ขอบคุณครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ือน
สมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ในการที่จะเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 5 ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ เป็นอันว่ามติ                           
ที่ประชุมสภาแห่ งนี้ ให้ การรับรอง เห็นชอบให้ ท่ านเกวลิน              
ชัยวัฒนกุลวานิช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 นะครับ 
เป็นอันว่าเราได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครบ  5  ท่าน ตามมติสภา  
ดังนี้นะครับ 
1. นายดำรงพล  กล้าจริง 
2. นายนพกรณ์ วัชรจำรูญ 
3. นายอำนาจ เรืองจินดา 
4. นายชัยสากล มาสิงห์ 
5. นางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช 
ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ขอเชิญเลขานุการฯ อ่าน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3) พ.ศ.2565                        
ข้อ 45 วรรคสาม ความว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมต ิรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านมนตรี 
อินทรักษาครับ 
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายมนตรี  
อินทรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอ
จัตุรัส เขต 2 ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยกำหนดระยะเวลา 

/ไม่... 



๒๔ 
 

 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
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ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นวันที่ 21 , 22 , 23  สิงหาคม 2566 
เวลา 08.30  -  16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
ขอผู้รับรองด้วยครับ   
1. นายอลงกต  ลาสิทธิ์ 
2. นายสุทธิชัย พรมกุดตุ้ม ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนอกจากท่านมนตรี ไหมครับ             
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีนะครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมให้     
ความเห็นชอบตามที่ท่านมนตรี อินทรักษา ได้เสนอกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ โดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ดังนี้ วันที่  
21 , 22 , 23  สิงหาคม 2566 เวลา 08.30  -  16.30 น.                
ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ ต่อไป
เป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานให้กับคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567  ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือให้ ไป
ดำเนินการพิจารณาโดยละเอียดภายหลังจากที่ได้รับคำแปรญัตติ
มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ขอเชิญท่าน
สมาชิกไดเ้สนอครับ เชิญท่านอำนาจ  ศรีหลงครับ 
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอำนาจ 
ศรีหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอ 
หนองบัวแดง เขต 2 ขอเสนอกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานให้กับ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป
ดำเนินการพิจารณาโดยละเอียดเป็นจำนวน 2 วัน คือวันที่  25 
และวันที่  26  สิงหาคม  2566 เวลา  08.30 – 16.30  น.  
ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับ 
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
1. นายดำรงพล กล้าจริง 
2. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
มีสมาชิกท่ านใดเสนอเป็ นอย่ างอ่ืนนอกจากท่ านอำนาจ ศรีหลง                  
ได้เสนอแล้วมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภามี
มติเห็นชอบกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานให้กับคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ไปดำเนินการพิจารณาโดยละเอียดเป็นจำนวน 2  วัน  คือวันที่  
25 และวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา  08.30 – 16.30  
น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (1 แห่ง) ซึ่งนายกได้มี
ภารกิจนะครับ ท่านได้มีหนังสือมอบอำนาจ ให้ท่านไถง ครอบบัวบาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ เป็นผู้ เสนอ               
ญั ตติแทนท่ านนะครับ  หนั งสือมอบอำนาจตามนี้ นะครับ                 
เชิญท่านไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิได้เสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (1 แห่ง) 
เรียนเชิญท่านครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบให้เสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (1 แห่ง)
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 
1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 แห่ง จำนวน 3 
รายการ 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง จำนวน 3 
รายการ  
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
5,700 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท 
1.1.3 อุป กรณ อานบั ต รแบบอ เนกประสงค (Smart Card 
Reader) จำนวน 4 ชิ้น ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 16,000 บาท 
2) ประเภทครุภัณ ฑ์สำนักงาน  จำนวน 1 แห่ ง จำนวน              
1 รายการ 
2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง จำนวน                
1 รายการ  
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2.1 ตู้นิรภัย  เป็นแบบกุญแจ 2 ชุด น้ำหนัก51 กก. จำนวน             
1   ตู้ ๆละ 5,190 บาท เป็นเงิน 5,190 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,190 บาท 
รวมรายการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลโพนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน 1 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,190 บาท (สองหมื่นหนึ่ง
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
วาด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561  
ขอ ๖ การใชจ่ายเงินบํารุง ใหจ่ายเพ่ือการสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๕) คาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุข 
วรรคสาม การใชจ่ายเงินบํารุงตาม (๕) ใหเสนอผู้บริหารทองถิ่นให
ความเห็นชอบแล้วเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 
ลงวันที่  30  กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงิน
บำรุงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ตามรายการข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                             
พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูปรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ 
ถ้าไม่มีนะครับ ประธานจะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุม
ครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 26 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ  

/ประธาน... 
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ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติ
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิ  (1 แห่ง) กรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ 24 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มี 
นะครับ เป็นว่างดออกเสียง 2 ท่าน เห็นชอบ 24 ท่าน มติเป็น
เอกฉันทน์ะครับ 
ญัตติการส่งคืนที่ดินบางส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
แปลงที่  2 ให้แก่กรมธนารักษ์ เพ่ือให้ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ขอใช้
ประโยชน์ เชิญท่านไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ กระผมนายไถง           
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบให้เสนอญัตติการส่งคืนที่ดินบางส่วนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ ๒ ให้แก่กรมธนารักษ์เพ่ือให้ศูนย์ป่าไม้
ชัยภูมิขอใช้ประโยชน์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ด้วยปัจจุบันศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ได้เข้าใช้ประโยชน์บน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิบางส่วน
บริเวณอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ ในการนี้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีโครงการจะก่อสร้างศาลหลักเมืองชัยภูมิบน
พ้ืนที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ (เดิม) และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดหาที่ราชพัสดุแห่งใหม่ให้แก่ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
นั้น ทั้งนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหนังสือแจ้งการ
พิจารณาการคืนที่ราชพัสดุบางส่วนที่ ตั้งอาคารศูนย์นันทนาการ
ผู้สูงอายุหนองปลาเฒ่า เพ่ือส่งคืนที่ดินให้แก่กรมธนารักษ์ เพ่ือให้
ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิชอใช้ประโยชน์ต่อไป ตามที่กองช่างได้จัดทำ
แปลนแสดงแผนผัง การแบ่งที่ดินบริเวณอาคารศูนย์นันทนการ
ผู้สูงอายุ คือ แปลงที่ ๒ พ้ืนที่ ๒,๑๔๒.๓๖ ตารางเมตร (จำนวน  
๑ ไร่ ๑ งาน ๓๕.๖ ตารางวา) 
หลักการ 
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖0 
มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร 
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พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือ
ประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
เหตุผล 
เพ่ือให้การได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินบางส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแปลนแสดงผัง การแบ่งที่ดิน
บริเวณอาคารศูนย์นันทนการผู้สูงอายุ หนองปลาเฒ่า คือแปลงที่ 
๒ พ้ืนที่ ๒,๑๔๒.๓๖ ตารางเมตร (จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๓๕.๖ 
ตารางวา) เพ่ือให้ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ได้ขอใช้ประโยชน์บนที่ดิน
ดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเสนอญัตติการส่งคืนที่ดินบางส่วน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ ๒ ให้แก่ธนารักษ์ 
โดยศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิจะได้ขอใช้ประโยชน์ เพ่ือสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  จะได้ พิ จารณาให้ความเห็นชอบต่อไป                     
นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ             
ถ้าไม่มีเชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 26 ท่าน              
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ ญัตติการส่งคืนที่ดินบางส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ แปลงท่ี 2 ให้แก่กรมธนารักษ์ เพื่อให้ศูนย์ป่า
ไม้ชัยภู มิขอใช้ประโยชน์  กรุณายกมือด้วยครับ  เห็นชอบ              
25 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็น
ว่างดออกเสียง 1 ท่าน สรุปมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 25 ท่าน 
มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
เพ่ือขอความเห็นชอบในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดหาเครื่องจักรใช้ในการบริการประชาชน
และบริการสาธารณะ เชิญท่านรองฯ ไถง ครอบบัวบานครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ กระผมนายไถง                 
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบให้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิเพ่ือขอความเห็นชอบในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือจัดหาเครื่องจักรใช้ในการบริการ 
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ประชาชนและบริการสาธารณะ เรียน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัดชัยภูมิ  ตามที่ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดชัยภูมิ                 
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดหาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการบริการ
สาธารณะประกอบการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  (ก.ส.อ.) และได้รับการอนุมัติเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) จำนวน 42,844,170.- บาท (สี่สิบสอง
ล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ประกอบด้วย  
1.1 รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล  4 จังหวะ  ระบบขับเคลื่อน
แบบ Hydrostatic  ขนาดไม่น้อยกว่า  220 แรงม้า จำนวน 4 คัน  
คันละ  8 ,800,000.- บาท  เป็นเงิน  35 ,200 ,000.- บาท  
(สามสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)   
1.2 รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ตัวรถชนิด  10  ล้อ  ปริมาตรกำลัง
แรงม้าสู งสุด 240 แรงม้า เครื่องยนต์ดี เซล ขนาดความจุน้ ำ                         
ไม่น้อยกว่า  12,000 ลิตร  จำนวน  1  คัน ๆ ละ 6,000,000.- 
บาท  เป็นเงิน   6,000,000.- บาท  (หกล้านบาทถ้วน)  
รวมเงินงบประมาณ 41,200,000.- บาท  (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสน
บาทถ้วน)  วงเงินกู้ฯต่ำกว่าที่ได้รับอนุมัติ  1 ,644,170.- บาท  
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการเพ่ือจัดหาเครื่องจักรกลใช้ในการบริการ
สาธารณะประกอบการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.ส.อ.) ประเภทรถขุดตีนตะขาบ เนื่องจากกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ตรวจสอบด้านคุณสมบัติ  ความ
เหมาะสมในการใช้งานในสภาพพ้ืนที่จริงของจังหวัดชัยภูมิ ปรากฏว่า
รถขุดตีนตะขาบขนาด  220 แรงม้า มีขนาดใหญ่เกินกว่ารถบรรทุก
ขนย้ายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอยู่  ทำให้การย้ายรถขุด
ตีนตะขาบไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อีกท้ังพ้ืนที่
ดำเนินการขุดลอกส่วนมาก มีสภาพทางจราจรที่แคบไม่สะดวกต่อ
การขนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสู งสุด กองช่ าง จึ งขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดเพ่ือจัดหาเครื่องจักรกลใช้ในการ
บริการสาธารณะประกอบการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ประเภทรถขุดตีนตะขาบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายการ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ตัวรถชนิด 10  ล้อ ปริมาตร
กำลังแรงม้าสูงสุด 240 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุน้ำ   
ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ๆ ละ 6,000,000.- บาท  
เป็นเงิน 6,000,000.- บาท  (หกล้านบาทถ้วน) ได้ดำเนินการ
จัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายการ  รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดี เซล 4 จังหวะ ระบบ
ขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า   
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จำน วน  4  คั น   คั น ล ะ   8 ,8 0 0 ,0 0 0 .- บ าท   เป็ น เงิ น  
35,200,000.- บาท  (สามสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)  ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียด (เดิม) รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
ระบบขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic  ขนาดไม่น้อยกว่า  220 แรงม้า  
จ ำน วน  4  คั น  คั น ล ะ   8 ,8 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  เป็ น เงิ น  
35,200,000.- บาท  (สามสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)   
เปลี่ยนแปลงเป็น  รถขุดตีนตะขาบ  ขนาด 200 แรงม้าจำนวน               
5 คัน  คันละ  7,200,000.- บาท  เป็นเงิน  36,000,000.- บาท  
(สามสิบหกล้านบาทถ้วน)  (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ)  รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2566      
รวมเป็นเงินงบประมาณ  42,000,000.- บาท (สี่สิบสองล้านบาท
ถ้วน) วงเงินกู้ฯต่ำกว่าที่ได้รับอนุมัติ  844,170.- บาท  (แปดแสน             
สี่หมื่นสีพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   
เพ่ือให้การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)  
เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  จึงขอเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดจัดหาเครื่องจักรกลใช้ใน
การบริการสาธารณะประกอบการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่ วนจั งห วัด (ก .ส .อ .) ประเภทรถขุ ดตี นตะขาบ   
เปลี่ยนแปลงเป็นรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้าจำนวน 5 คัน  
คันละ 7 ,200 ,000.- บาท เป็นเงิน 36 ,000 ,000.- บาท  
(สามสิบหกล้านบาทถ้วน) (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนัก
งบประมาณ) รายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2566 ในการกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) เพ่ือจัดหาเครื่องจักรใช้ใน
การบริการประชาชนและบริการสาธารณะ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ 
ถ้าไม่มีเชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 26 ท่าน 
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอความเห็นชอบในการกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดหาเครื่องจักรใช้ใน
การบริการประชาชนและบริการสาธารณะ กรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ 25 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ 
ไม่มีนะครับ เป็นงดออกเสียง 1 ท่าน สรุปเห็นชอบ 25 ท่านครับ 
มติเป็นเอกฉันท์ครับ 

/เรื่องอ่ืน ๆ ... 
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เรื่องอ่ืน ๆ เชิญท่านสมาชิกครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะ
อภิปรายในวาระอ่ืน ๆ นะครับ ประธานจะขอนัดการประชุมสภาฯ 
ครั้งต่อไปจะประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์
ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้  เป็นญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติฯ       
ในวาระท่ี  2 และ 3 นะครับ ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา             16.25 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สามัญ   สมัยที่ 2  
ครั้งที่  3  ประจำปี พ.ศ.2566  วันศุกร์ที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

      
                                                                              

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 

 
 
 
 
 
 


